

Số: /TB-BCĐ

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong**  
**Dịp tết Trung thu năm 2023**

Thực hiện kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 30/12/2022 về việc Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hoàng Trường năm 2023;

Thực hiện quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 05/9/2023 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Hoàng Trường về việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023;

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Hoàng Trường thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2023; cụ thể như sau: Đoàn kiểm tra ATTP do Ông: Lê Phạm Thảo – Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra ở 21 cơ sở (hộ) sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm kinh doanh hàng tạp hóa và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn xã Hoàng Trường.

**\* Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra:**

Có 21/21 cơ sở được kiểm đều tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP. So với lần kiểm tra trước đó thì tại lần kiểm tra này, hầu hết các cơ sở đều không bày bán những thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các thực phẩm của Trung Quốc sản mà thay vào đó là các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác, còn hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở tuyệt đối không nhập và bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các thực phẩm hết hạn sử dụng và các thực phẩm do Trung quốc sản xuất.

Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã cần lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn. Đồng thời nhắc nhở con em mình không lựa chọn những thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe trước nhưng nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật, nhất là căn bệnh ung thư đang ngày càng trẻ hóa.

Trong thời gian tới, BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm xã sẽ tiếp tục kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã để xử lý các vi phạm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trên đây là nội dung thông báo về kết quả kiểm tra ATTP trong dịp tết trung thu năm 2023;

BCĐ xã giao cho đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh của xã để nhân dân được biết nhằm thực hiện tốt việc lựa chọn thực phẩm an toàn giúp cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mỗi người được tốt hơn.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng điều phối VSATTP huyện (b/c);
- Đảng ủy-HĐND (b/c);
- Đài truyền thanh xã; (t/h)
- Lưu VT.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Lê Thanh Cảnh**